

Các y tá hành nghề giúp tăng cường chăm sóc cơ bản

Ngày 25 Tháng Tư, 2024

Một chương trình mới sẽ hỗ trợ các y tá hành nghề làm việc độc lập và cung cấp cho người dân Alberta nhiều cơ hội tiếp cận hơn với các phòng khám chăm sóc cơ bản.

Chính phủ Alberta cam kết ổn định, củng cố và cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe cơ bản của Alberta. Mỗi người dân Alberta đều có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc cơ bản khi nào và ở đâu mà họ cần. Để giúp đạt được mục tiêu này, chính phủ đang mở rộng các cơ hội cho những người y tá hành nghề.

Thông qua Chương Trình Chăm Sóc Cơ Bản Y Tá Hành Nghề, những người y tá hành nghề sẽ nhận được khoảng 80 phần trăm khoản thù lao dành cho các bác sĩ gia đình cung cấp dịch vụ chăm sóc cơ bản toàn diện. Khoản thù lao sẽ được xác định dựa trên quy mô nhóm (số lượng bệnh nhân mà một y tá hành nghề khám) và số giờ chăm sóc bệnh nhân được cung cấp. Chương trình sẽ cho phép các y tá hành nghề thực hành chăm sóc bệnh nhân toàn diện một cách tự chủ và vận hành thực tiễn của riêng họ, hoặc thực hành một cách tự chủ tại các phòng khám chăm sóc ban đầu hiện có.

Để hội đủ điều kiện được nhận thù lao thông qua chương trình trị giá 15 triệu đô la, các y tá hành nghề phải đáp ứng một số yêu cầu, bao gồm cam kết cung cấp các dịch vụ chăm sóc cơ bản cần thiết về mặt y tế, có quy mô nhóm ít nhất là 900 bệnh nhân, cung cấp quyền tiếp cận sau giờ làm việc vào cuối tuần, buổi tối hoặc ngày lễ, và chấp nhận các buổi khám không cần hẹn trước khi họ xây dựng một quy mô nhóm gồm 900 bệnh nhân. Quy mô nhóm tối thiểu là 900 là phù hợp với mô hình của British Columbia.

Chương trình y tá hành nghề được cấu trúc để khuyến khích sự gắn bó của bệnh nhân cao hơn vì mức thù lao dành cho những người y tá hành nghề tăng lên khi quy mô nhóm của họ tăng lên. Điều này, kết hợp với các ưu đãi khác bao gồm Chương Trình Hỗ Trợ Quản Lý Nhóm, sẽ giúp hỗ trợ hơn 700.000 người dân Alberta hiện không gắn bó với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản.

Các phòng khám, cộng đồng và Mạng Lưới Chăm Sóc Cơ Bản có thể hợp tác với những y tá hành nghề mới bắt đầu thực hành bằng cách đăng ký tài trợ cố vấn một lần. Mỗi người cố vấn đủ điều kiện nhận 10.000 đô la trong 18 tháng đầu tiên của y tá hành nghề để bảo đảm chuyển đổi thành công sang hành nghề độc lập.

Những người y tá hành nghề quan tâm đến việc thực hành thông qua chương trình này hiện có thể gửi đơn bày tỏ sự quan tâm đến Y Tế Alberta. Mỗi sự thể hiện quan tâm sẽ được đánh giá, và những y tá hành nghề đáp ứng các yêu cầu sẽ được gửi cho một mẫu hồ sơ. Thông qua khoản tài trợ trị giá 2 triệu đô la trong ba năm tới, Hiệp Hội Y Tá Hành Nghề của Alberta sẽ giúp các y tá hành nghề trong suốt quá trình làm hồ sơ,

tuyển dụng các y tá hành nghề tham gia vào chương trình và hỗ trợ họ khi họ dự định làm việc độc lập trong một cơ sở hành nghề hiện có hay thành lập phòng khám riêng của riêng họ.

Điểm nhanh các sự kiện

- Các y tá hành nghề đã hoàn thành chương trình cao học và đang được quản lý bởi Trường Cao Đẳng Y Tá Đăng Ký của Alberta. Giống như các ngành nghề được quản lý khác, tất cả những người y tá hành nghề phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để hành nghề và tuân theo các tiêu chuẩn hành nghề do trường quản lý của họ đặt ra.
- Khoản thù lao sẽ được tính theo tỷ lệ cho số giờ làm việc bán thời gian nếu số giờ đó ít hơn 1.928 giờ khám bệnh.
- Những y tá hành nghề tham gia sẽ đủ điều kiện để tham gia Chương Trình Nông Thôn, Vùng Sâu Vùng Xa và Miền Bắc cung cấp kinh phí như một động lực nhằm khuyến khích hành nghề ở các vùng nông thôn.
- Sẽ có khoản thanh toán khuyến khích một lần là 75 đô la cho mỗi bệnh nhân mới khi y tá hành nghề đạt đến quy mô nhóm là 900, cho đến khi số tiền 2 triệu đô la được phân bổ cho khuyến khích tăng trưởng nhóm đã đạt được cho năm tài chính hiện tại.
- Sẽ có tối thiểu ba đến năm vị trí được dành riêng trong chương trình dành cho những người y tá hành nghề làm việc tại các khu bảo tồn của các Dân Tộc Khởi Nguyên hoặc các Khu Định Cư Metis. Các cộng đồng Dân Tộc Khởi Nguyên, các phòng khám của Người Bản Địa và các tổ chức Bản Địa khác có thể nộp đơn đăng ký chung với một y tá hành nghề để giúp họ tăng quy mô nhóm, hỗ trợ các chi phí hành chính và cung cấp các dịch vụ trọn gói.

Thông tin liên quan

- [Chương Trình Chăm Sóc Cơ Bản Y Tá Hành Nghề](#)
- [Hiện Đại Hóa Hệ Thống Chăm Sóc Sức Khỏe Cơ Bản \(MAPS\) của Alberta](#)

Tin liên quan

- [Giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản hỗ trợ bệnh nhân](#) (Ngày 28 tháng Hai năm 2024)
- [Tăng cường chăm sóc cơ bản với y tá hành nghề](#) (Ngày 22 tháng Mười Một năm 2023)

Đa truyền thông

- [Xem hộp báo](#)

